
 

๑ 

 

 
 

รายงานการประชุม 
คณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 5 

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม สท. ชั้น ๓ 

 
ผู้มาประชุม  

๑. นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผสท. ประธานที่ประชุม 
๒. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน นว.ชพ. หก.สส. ประธานคณะท างาน 
๓. นางสาวปวีณา เครือนิล นว.ชพ. หก.อก.สท. คณะท างาน 
๔. นางสาวสุวศรี เตชะภาส นว.ชก. คณะท างาน 
๕. นางนพมาศ กิจคุณาเสถียร นจก.ปก. คณะท างาน 
๖. นายพันลบ สุขจั่น พนง.ห้องสมุด ส ๒ คณะท างาน 
๗. นางสาวสุพัชณี เย็นทรัพย์ จนท.ห้องสมุด คณะท างาน 
๘. นางสาวพรทิพย์ เส็นสด นว.ผพ. คณะท างาน 
๙. นางสาวทิพย์วาที กกรัมย์ นว. คณะท างาน 
๑๐. นางสาวเกศินี มีรักษ์ จพธ. คณะท างาน 
๑๑. นางสาวพนารัตน์ มอญใต้ นว.ชก. คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายวนัท ตะเภาพงษ์ บณ.ชก. คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม  
 ๑. นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี  บณ.ชก.           คณะท างานและเลขานุการ (ลาราชการ) 
 ๒. นางสาวปัทมา นิ่มเรือง  นจก. ปก.      คณะท างาน (ลาราชการ) 
 
เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๐๐ น. 15 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๑๗ 20 

มิถุนายน ๒๕๖๕         
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ผ่านทางไลน์กลุ่ม



 

๒ 
 

คณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (BSTI Green Lib) เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้ขอแก้ไข ๑ ราย คือ 
นางสาวปวีณา เครือนิล โดยฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และขอให้ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณารายงานการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ อีกครั้ง โดย ผสท. ขอแก้ไขรายงานการประชุม
เพ่ิมเติม  
  5 

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ
ปรับแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพื่อทราบ 

 ๓.๑ นโยบายห้องสมุดสีเขียว 10 

 ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มอบหมายให้นางสาวทิพย์วาที กกรัมย์ คณะท างานฯ ปรับแก้ไขสีของ              
อินโฟกราฟิกนโยบายห้องสมุดสีเขียว โดยนางสาวทิพย์วาทีฯ ได้ท าการปรับแก้ไข และเสนอ ผสท. ลงนาม รวมทั้งมี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์ สท. เรียบร้อยแล้ว 
 15 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ แผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน20 

กายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียและมลพิษ กิจกรรม ๕ส การเตรียมความ
พร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสีเขียว และร่วมกันรวบรวมแผนการ
ด าเนินงานให้เป็นแผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยก าหนดให้แต่ละแผนมีการ
รายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน  

 25 

มติที่ประชุม มอบหมายฝ่ายเลขานุการรวบรวมแผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
เพ่ือเสนอ ผสท. ลงนามอนุมัติต่อไป 

 
๔.๒ แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  30 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
และพลังงาน ที่ประชุมเห็นควรว่า ให้คงเหลือแผนเกี่ยวกับตรวจสอบการรั่วซึมของน้ า ตรวจสอบและบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบหลอดไฟส่องสว่าง และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว สท. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๒.๑ แผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อก.สท.) 
นางสาวปวีณา เครือนิล  คณะท างาน ได้น า เสนอ  (ร่าง)  แผนตรวจสอบและบ ารุ งรักษา35 

เครื่องปรับอากาศให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และปรับแก้ไขแผนฯ ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม ทั้งนี้ นายวนัท 
ตะเภาพงษ์ คณะท างาน ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศจะดู ในความหมายของการ



 

๓ 

 

ตรวจนั้น จะดูว่า Spec เครื่องปรับอากาศว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ มีการใช้น้ ายา R32 และแผนการล้าง
เครื่องปรับอากาศหรือไม่ ซึ่งในส่วนของ วศ. มีแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยู่แล้ว สามารถ
น าแผนของ วศ. มาใช้ได้ โดยนายวนัทฯ จะช่วยประสานงานขอแผนดังกล่าวฯ จากฝ่ายช่าง  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามแผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศท่ีมีการปรับแก้ไข 5 

 
๔.๒.๒ แผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค (อก.สท.) 
นางสาวปวีณาฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคให้ที่ประชุมร่วมกัน

พิจารณา และปรับแก้ไขแผนฯ ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม โดย ผสท. ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของ
สาธารณูปโภคของ วศ. นั้นจะมีการตรวจระบบใหญ่ทั้งหมด โดยที่ประชุมสรุปว่า ในส่วนของสาธารณูปโภคของ สท. 10 

จะตรวจสอบการรั่วซึมของน้ าเท่านั้น โดยให้บุคลากร สท. ช่วยกันตรวจสอบความเรียบร้อย หากพบน้ ารั่วซึมให้
ด าเนินการแจ้งฝ่ายช่าง 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามแผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคทีม่ีการปรับแก้ไข 
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๔.๒.๓ แผนตรวจสอบและเปลี่ยนเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน (วนัท) 
นายวนัทฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนตรวจสอบและเปลี่ยนเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน และรายงาน

การตรวจสอบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างอาคารหอสมุดฯ ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ซึ่งนายวนัทฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า 
หากจะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ทั้งหมด จะใช้งบประมาณค่อนข้างมาก จึงเห็นควรว่า หากหลอดไฟเสียให้
แจ้งสั่งซ่อมและเปลี่ยนเป็นหลอดใหม่จะดีกว่า  20 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามแผนตรวจสอบและเปลี่ยนเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน และการแจ้งฝ่ายช่างฯ 

เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อหลอดไฟเสีย 
 

๔.๒.๔ แผนตรวจสอบและเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง (อก.สท.) 25 

นางสาวปวีณาฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนตรวจสอบและเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง ให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณา ที่ประชุมเห็นควรว่า ไม่ควรใส่รายละเอียดเรื่องการเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงอยู่ในแผน แต่ อก.สท. มีข้อมูล
ความต้องการของการเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงเร่งด่วนอยู่แล้ว หากมีการเปลี่ยนให้เป็นการรายงานผลการเปลี่ยนแทน 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอ 30 

 
๔.๒.๕ แผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้ (วนัท, พรทิพย)์ 
นายวนัทฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 

รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากกิจกรรมการคัดแยกขยะ แล้วน าขยะมาท าน้ าหมักชีวภาพท าให้เกิดเป็นกาก



 

๔ 
 

ตะกอน โดยการตากกากตะกอนจนกลายเป็นดินและน ากลับมาใช้ใหม่ และน ามาใช้ในกิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวตาม
แนวคิด “Green to กิน” โดยนายพันลบ สุขจั่น คณะท างานฯ เป็นผู้ด าเนินการปลูกพืชสวนครัวไว้ในกระบะบริเวณ
ด้านหน้าอาคารหอสมุด โดยคัดเลือกพืชที่แข็งแรงและทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ เช่น กะเพรา พริก โหระพา และ
ดูแลรดน้ าต้นไม้ให้เจริญเติบโตต่อไป 
 5 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามแผนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้ 
 

๔.๓ แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรและพลังงาน รายละเอียดดังนี้ 10 

๔.๓.๑ แผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า (สุวศรี) 
นางสาวสุวศรี เตชะภาส คณะท างาน ได้น าเสนอกราฟแสดงค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าของ สท. แต่ละชั้นให้

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา โดย ผสท. ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า แต่ละชั้นควรใช้ไฟฟ้าไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าเฉลี่ย 
โดยอาจน าข้อมูลของปี ๒๕๖๓ หรือ ๒๕๖๕ มาเป็นฐานในการพิจารณา และอาจท ากราฟของแต่ละเดือนด้วย 
นอกจากนี้ นางสาวสุวศรีฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาทาง15 

ไลน์กลุ่มคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (BSTI Green Lib) เมื่อวันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  
 
มติที่ประชุม ให้ด าเนินการในส่วนของการค านวณค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าของ สท. และเห็นชอบตามมาตรการ

อนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า 
 20 

๔.๓.๒ แผนงานและมาตรการประหยัดน้ า และทรัพยากร (เช่น การใช้กระดาษ) (อก.สท.) 
นางสาวปวีณาฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) มาตรการประหยัดน้ า และทรัพยากร (เช่น การใช้กระดาษ) ให้ที่

ประชุมร่วมกันพิจารณา และปรับแก้ไขแผนฯ ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามมาตรการประหยัดน้ า และทรัพยากรทีม่ีการปรับแก้ไข 25 

 
๔.๓.๓ แผนงานและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือการท ากิจกรรม

ชดเชยคาร์บอน 
ผสท. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อยากให้ท ากิจกรรมชดเชยคาร์บอนโดยให้มีการค านวณการใช้คาร์บอน

จากกิจกรรมต่าง ๆ นางสาวสุวศรีฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า การค านวณคาร์บอนฟุตพรินต์ควรดูว่าจะท าเรื่อง30 

อะไรบ้าง เช่น เติมน้ ายาเครื่องปรับอากาศกี่กิโลกรัม (ขอข้อมูลจากฝ่ายช่างฯ) การชั่งขวดพลาสติก หรืออาจมีการ
รณรงค์การใช้คาร์บอนฟตุพรินต์เป็นต้น 

 
มติที่ประชุม มอบหมายนางสาวสุวศรีฯ พิจารณาในการค านวณคาร์บอนฟุตพรินต์ว่าควรท าเรื่องอะไรบ้าง 



 

๕ 

 

๔.๔ แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียและมลพิษ 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียและ

มลพิษ รายละเอียดดังนี้ 
๔.๔.๑ แผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย (ปัทมา, ทิพย์วาที, เกศิน,ี สุพัชนี) 
นางสาวทิพย์วาที กกรัมย์ คณะท างานฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย5 

ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา รวมถึงแผนในเรื่องการจัดการขยะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสื่อสารกับแม่บ้านให้มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่น เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ การรวบรวมและแยกขยะ เป็นต้น และปรับแก้ไข
แผนฯ ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสียที่มีการปรับแก้ไข 10 

 
๔.๔.๒ แผนและมาตรการจัดการขยะ (วนัท) 
นายวนัทฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนและมาตรการในการบริหารจัดการขยะภายในอาคาร สท. เพ่ิมเติม

จากแผนข้อ ๔.๔.๑ และน าเสนอสรุปผลปริมาณขยะในอาคาร สท. โดยแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ ให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณา 15 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามแผนและมาตรการจัดการขยะตามท่ีเสนอ 

 
๔.๔.๓ แผนงานและมาตรการการการจัดการน้ าเสีย (ผสท. ช่วยประสาน) 
นายวนัทฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนการจัดการน้ าเสีย น้ าทิ้งภายในหน่วยงานให้ที่ประชุมร่วมกัน20 

พิจารณา รวมทั้งชี้แจงว่า น้ าที่เราทิ้งลงท่อจะลงสู่การบ าบัดของกระทรวง อว. โดยมีการน าเสนอ AS BUILD 
(โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอาคารพระจอมเกล้า สป.อว.)  ฉบับใหม่ของ สป.อว. ปี ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุม
รับทราบว่า สามารถอ้างอิง AS BUILD ฉบับนี้ได้ ส่วนระบบการจัดการยังไม่ทราบรายละเอียด โดย ผสท. ได้
น าเสนอรูปภาพเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผนผังท่อน้ าทิ้งในภาพรวมซึ่งได้ประสานงานกับคุณไพโรจน์ ให้ที่ประชุมรับทราบ
ด้วย โดยนายวนัทฯ เพ่ิมเติมว่า ในส่วนของ สท. หากมีการด าเนินงานเพ่ิมเติมอาจมีการเพ่ิมถังดักไขมันซึ่งสามารถ25 

ติดตั้งไว้ใต้อ่างล้างจาน เพ่ือใช้ในการแยกไขมันออกจากเศษอาหารก่อนปล่อยน้ าก่อนทิ้งลงท่อ โดยให้ติดตั้งที่ชั้น ๓  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามแผนฯ ที่เสนอและเห็นชอบการซื้อถังดักไขมันขนาด ๑๕ ลิตร 
 

๔.๔.๔ แผนงานและมาตรการการจัดการมลพิษทางอากาศ (วนัท) 30 

นายวนัทฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนงานและมาตรการการจัดการมลพิษทางอากาศให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณา โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นให้แก้ไขระยะเวลาปฏิบัติจากเดือนเมษายน -กันยายน ๒๕๖๖ เป็น มิถุนายน-
กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
 



 

๖ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามแผนงานและมาตรการการจัดการมลพิษทางอากาศที่ปรับแก้ไข 
 

๔.๔.๕ แผนงานและด าเนินกจิกรรม 5ส (อก.สท.) 
นางสาวปวีณาฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนงานและด าเนินกิจกรรม 5ส รวมทั้งรางวัลโต๊ะ/พ้ืนที่ท างาน

ให้กับบุคลากร สท. ที่ด าเนินการกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและปรับแก้ไขแผนฯ ตาม5 

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามแผนงานและด าเนินกิจกรรม 5ส ที่มีการปรับแก้ไข 
 
๔.๔.๖ แผนงานและมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (อก.สท.) 10 

นางสาวปวีณาฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนงานและมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง โคมไฟส่องฉุกเฉิน อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาล เป็นต้น ให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณา และปรับแก้ไขแผนฯ ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามแผนงานและมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่มีการ15 

ปรับแก้ไข 
 

๔.๕ แผนการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสีเขียว (ปวีณา, พนารัตน์) 
นางสาวปวีณาฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสีเขียว เช่น การจัดกิจกรรมให้

ความรู้ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ และการท าแบบส ารวจ ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 20 

และปรับแก้ไขแผนฯ ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสีเขียวที่มีการปรับแก้ไข 

 
๔.๖ โครงการ/กิจกรรมบริจาคสิ่งของ (พรทิพย์, ทิพย์วาที) 25 

 ๔.๖.๑ โครงการ “ส่งขวดช่วยวัดผลิตจีวรและชุด PPE” (วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ)  
นางสาวพรทิพย์ เส็นสด แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ “ส่ง

ขวดช่วยวัดผลิตจีวรและชุด PPE” อย่างต่อเนื่อง โดยจะบริจาคให้กับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการเช่นเดิม โดย
จะเริ่มโครงการฯ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ – สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 30 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอ 
 
 ๔.๖.๒ กิจกรรมรับบริจาคตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานแล้ว (สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล) 



 

๗ 

 

 นางสาวพรทิพย์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้โทรศัพท์ประสานงานเบื้องต้นกับทางสมาคมคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวสากลแล้ว ได้รับแจ้งว่ารับบริจาคอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ด้วย โดยทางสมาคมฯ จะน าของที่
รับบริจาคไปขาย หรือรีไซเคิลเพ่ือน ามาใช้ใหม่ และเปิดรับบริจาคตลอด โดย สท. จะเริ่มด าเนินกิจกรรมในเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วน าไปบริจาคให้สมาคมฯ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖   
 5 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอ 
 

๔.๖.๓ กิจกรรมรับบริจาคแก้วพลาสติกแข็งเพื่อน าไปท าอุปกรณ์ขาเทียม (แผนกกายอุปกรณ์              
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) 

นางสาวพรทิพย์ฯ แจ้งว่า ตามที่ สท. จะบริจาคแก้วพลาสติกแข็งให้แผนกกายอุปกรณ์ โรงพยาบาล     10 

สุราษฎร์ธานีนั้น ได้ปิดรับบริจาคไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้ตรวจสอบสถานที่อ่ืนก็ได้ปิดรับ
บริจาคไปแล้วเช่นกัน จึงได้เสนอเพ่ิมเติมว่า อาจมีการบริจาคฝาอะลูมิเนียม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
จังหวัดลพบุรี แต่สามารถน าส่งได้ที่กรมควบคุมมลพิษเพ่ือส่งต่อสิ่งของให้ได้ ทั้งนี้ ผสท. ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า 
เนื่องจากแก้วพลาสติกแข็งมีการใช้เป็นจ านวนมาก จึงให้ลองติดต่อที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมเติม และให้พิจารณาวันที่
รับบริจาคในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยพิจารณาจากวันส าคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันส าคัญทาง15 

ศาสนา เป็นต้น 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอและพิจารณาวันที่รับบริจาคให้ตรงกับวันส าคัญต่าง ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา 20 

๕.๑ นโยบายจัดประชุมและจัดเลี้ยงสีเขียว 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) นโยบายจัดประชุมและจัดเลี้ยงสีเขียวตามท่ี ผสท. ได้ปรับแก้ไขจาก

นโยบายฯ เดิมจากปี ๒๕๖๓  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามนโยบายจัดประชุมและจัดเลี้ยงสีเขียวที่เสนอ 25 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว 
 ผสท. แจ้งว่า ขอให้น าผลการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว บันทึกลงในเว็บไซต์
ห้องสมุดสีเขียว (http://lib1.dss.go.th/greenlib/) ให้เป็นปัจจุบัน และในส่วนของค าสั่งที่มีการยกเลิก หรือข้อมูล30 

อ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน จากเดิมท่ีมีการขีดเส้นและมีตัวอักษรสีแดง ให้น าเส้นออก และใช้เป็นตัวอักษรสีเทาแทน  
  
มติที่ประชุม มอบหมายนางสาวสุวศรีฯ ปรับแก้ไขเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวให้เป็นปัจจุบัน  

  
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 35 

 



 

๘ 
 

นางสาวพนารัตน์ มอญใต้ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


